

MIC	MATICHOH INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ	
Date : 13 มิ.ย. 2561	Page : 5	No :

โหมแล้วขับ : วันที่ 12 มิ.ย. นายสุวิชัย หงษ์วีไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึง การแชร์ข้อความ "วันนี้เป็นวันแรกของการบังคับใช้กฎหมายมาแล้วขับ ปรับ 1 หมื่น คน 1 เดือน ไม่รอลงอาญา ไม่บำเพ็ญประโยชน์ แปลว่า เป่าจอบไปตีดูกเลย โปรดทราบแจ้งเพื่อนๆ ในกลุ่มประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ หากมีราชการโดนไล่ออกเลยครับ" ว่า หากโดนแจ้งข้อหาดังกล่าวจะต้องถูกจำคุกสถานเดียว นั้น ไม่เป็นความจริง การสั่งลงโทษหรือให้รอการลงโทษหรือไม่ เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษา ส่วนข้อความที่ระบุว่าหากผู้โหมแล้วขับเป็นข้าราชการ จะต้องโดนวินัยไล่ออก อาจจะเป็นเรื่องที่วิพากษ์ หากศาลสั่งลงโทษจำคุกแล้วไม่ได้รับการรอลงอาญา เมื่อเป็นข้าราชการอาจเป็นการผิดวินัยร้ายแรงได้.

MIC	MATCHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ผู้จัดการรายวัน	
Date :	Page :	No :
13 ส.ย. 2561	๖๑	

ห้ามภาคปชช.สำรวจบ้านป่าแห้ว เมินคำสั่ง “บักตู่”

ผู้จัดการรายวัน 360 - เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ สุดผิดหวัง! ศาลอุทธรณ์ภาค 5 อนุญาตให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหา “บ้านป่าแห้ว” เข้าพื้นที่โครงการสำรวจและศึกษาข้อเท็จจริง แต่ให้เข้าเฉพาะตัวแทนหน่วยงานราชการและนักวิชาการเท่านั้น แลมีผู้เข้าพักอาศัยแล้ว 30 ครอบครัว ซึ่งเป็นการเพิกเฉยคำสั่งการ “ลุงตู่” ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญธรณีวิทยาซึ่งเป็นโครงการที่ไร้สัมฤทธิ์ผลในการเลือกพื้นที่ก่อสร้าง

อ่านต่อหน้า ๖๑



เครือข่ายภาคประชาชน แกลงขบวนถึงกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปสำรวจโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เชียงดอยสุเทพ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วานนี้ (12 มิ.ย.)

ห้ามภาคปชช.สำรวจบ้านป่าแหวง เมินคำสั่ง“บิกตุ”

ผู้จัดการรายวัน360 - เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ สุดผิดหวัง! ศาลอุทธรณ์ภาค 5 อนุญาตให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหา“บ้านป่าแหวง”เข้าพื้นที่โครงการสำรวจและศึกษาข้อเท็จจริง แต่ให้เข้าเฉพาะตัวแทนหน่วยงานราชการและนักวิชาการเท่านั้น แดมมีผู้เข้าพักอาศัยแล้ว 30 ครอบครัว ซึ่งเป็นกรเพิกเฉยข้อสั่งการ “ลุงตุ” ขณะที่ยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงการที่ไร้สำนึกในการเลือกพื้นที่ก่อสร้าง

วานนี้ (12 มิ.ย.) สำนักงานศาลยุติธรรม อนุญาตให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เชียงดอยสุเทพ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งคณะกรรมการเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และคณะกรรมการดำเนินการกับสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้พื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์ดังเดิม เข้าพื้นที่โครงการเพื่อสำรวจตรวจสอบและศึกษาข้อเท็จจริง สำหรับการพิจารณาแก้ไข ปัญหา แต่อนุญาตให้เข้าเฉพาะกรรมการในส่วนที่เป็นตัวแทนของภาคราชการและนักวิชาการเท่านั้น ก่อนจะมีการห้วงดึงจากภาคประชาชน และอนุญาตภายหลังให้มีตัวแทนภาคประชาชนจำนวน 7 คนเข้าไป แต่สุดท้าย ภาคประชาชน เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักการ จึงตัดสินใจร่วมกันว่าภาคประชาชนทั้งหมด รวมทั้งนักวิชาการจำนวนหนึ่ง จะไม่เข้าร่วมการลงพื้นที่สำรวจโครงการในครั้งนี้ด้วย

นายบัณรต บัวคลี่ โฆษกเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ระบุว่า การที่ไม่อนุญาตให้กรรมการที่เป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมลงพื้นที่ เป็นสิ่งที่ผิดหลักการ และดูเหมือนจะเป็นการขัดคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่แต่งตั้งกรรมการทั้งหมดขึ้นมาทำหน้าที่ในเรื่องนี้อีกด้วย “จากการที่นายธีระศักดิ์ ฐปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ได้ติดตามสอบถามไปยังทางศาล เกี่ยวกับการส่งมอบงานโครงการก่อสร้างดังกล่าว ที่กำหนดส่งมอบงานวันที่ 18 มิ.ย.61 ล่าสุดได้รับการยืนยันจากทางฝ่ายศาลแล้วว่า การก่อสร้างจะยังไม่แล้วเสร็จ และผู้รับเหมาจะยังไม่สามารถส่ง

มอบงานและพื้นที่ได้ตามกำหนดดังกล่าว”

ส่วนข้อสังเกตที่ว่า ยังมีผู้พักอาศัยอยู่ในอาคารที่พักโครงการดังกล่าวประมาณ 30 ครอบครัว ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการชัดเจนว่า จะไม่ให้ผู้ใดเข้าไปใช้ประโยชน์นั้น ทางฝ่ายศาลแจ้งว่า ยังมีผู้พักอาศัยอยู่และยังไม่มีแผนที่จะย้ายออก ซึ่งถือว่าเป็นการเพิกเฉยคำสั่งนายกรัฐมนตรี และนำผิดหวังเช่นเดียวกันกับที่ไม่อนุญาตให้กรรมการที่เป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมสำรวจพื้นที่


ส่วนกรณีที่มีผู้พบว่ามีบ้านพักมีการเปิดไฟส่องสว่างไสวยามค่ำคืนนั้น เมืองต้นยังมองแง่ดีว่าน่าจะเป็นการติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ด้านรองศาสตราจารย์สุจิตร์ พิศราวกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา และอดีต

อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างด้วย แต่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเปิดเผยว่า ตามปกติและโดยสามัญสำนึกทั่วไปแล้วพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 30% เป็นพื้นที่ที่ต้องไม่มีกิจกรรมของมนุษย์ เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการพังทลาย อีกทั้งกฎหมายไม่อนุญาตด้วย

ในกรณีโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 นั้น การที่หน่วยงานราชการดำเนินการเสียเอง ทั้งที่กฎหมายห้าม เหมือนไร้สำนึกสำนึก และเป็นทัศนคติอย่างไร้คุณธรรมที่คนปกติทั่วไปย่อมจะคิดได้

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ในช่วงที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าพื้นที่โครงการเพื่อสำรวจและศึกษาข้อเท็จจริงนั้น บริเวณทางศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้มีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและตรวจตรา ผู้ที่จะเข้าออกบริเวณศาลอย่างเข้มงวด รวมทั้งมีการถ่ายภาพทุกครั้งเพื่อจดบริเวณศาลด้วย.

		Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date :	13 มิ.ย. 2561	No: 61190890
	Page :	9

คณะอนุฯตรวจบ้านศาลเชิงคอย เจอเบรกลสำรวจ-ยธ.ขัดคำสั่งบักตู้

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่หน้าศาลอุทธรณ์ภาค 5 อ.แมริม จ.เชียงใหม่ คณะอนุกรรมการศึกษาการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้พื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์ และคณะอนุกรรมการศึกษาการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์ กรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ ภาคประชาชนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กว่า 15 คน นำโดยนายชัชวาล ทองดีเลิศ น.ส.ลัดดาศรีหงส์ และนายบัณฑิต บัวคลี มีกำหนดการเข้าสำรวจพื้นที่การก่อสร้างในช่วงเช้า หลังประสานขออนุญาตศาลอุทธรณ์ภาค 5 ไปตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา จนกระทั่งเช้าวันเดียวกันนี้ มีการประสานกลับมายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ว่าจะให้เข้าสำรวจพื้นที่ได้เฉพาะข้าราชการและนักวิชาการ 17 คนเท่านั้นในช่วงบ่าย ทำให้คณะอนุกรรมการจากภาคประชาชนทั้งหมดที่ไม่พอใจ

นายบัณฑิตกล่าวว่า ตุลาการศาลตัดสินใจลักษณะนี้แสดงว่าไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ เมื่อมีการต่อรองขอเพิ่มก็ให้แต่เลือกบุคคลที่จะให้เข้าหรือไม่ให้เข้าก็ได้ ดังนั้น จะต้องมาหารือกันและนำข้อมูลไปฟ้องคณะกรรมการชุดใหญ่ว่า ไม่ต้องทำงานกันหรืออย่างไร เพราะความ

จริงเราทำงานกันและมีกำหนดการที่จะส่งผลสรุปข้อยุติมีวันที่ชัดเจนแล้ว แต่หากเป็นเช่นนี้ก็คงต้องเลื่อนออกไป

“ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ได้โทรศัพท์เข้าไปสอบถามยังตุลาการศาล ได้แจ้งว่า กำหนดการที่ผู้รับเหมาจะส่งมอบพื้นที่คืนให้ศาลในวันที่ 18 มิถุนายนนั้นไม่ทันและต้องเลื่อนไปก่อน ส่วนข้าราชการเข้าพักอาศัยอยู่กว่า 30 ครอบครัวนั้น ตุลาการศาลแจ้งว่า ยังไม่มีแผนให้ย้ายออก แสดงถึงการเพิกเฉยต่อคำสั่งนายกรัฐมนตรีไม่ให้มีคนอยู่ เรื่องที่สอง นายกรัฐมนตรีสั่งให้ตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่และชุดทำงานสองชุดขึ้นมาศึกษาแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงยังไม่สามารถเข้าทำงานในพื้นที่ได้” นายบัณฑิตกล่าว

นายบัณฑิตกล่าวด้วยว่า วันนี้นำในฐานะคณะทำงานแม้จะให้นักวิชาการบางคนได้เข้าไม่ได้เข้า ทั้งที่เป็นคณะอนุกรรมการ ทุกคนจึงลงความเห็นที่ไม่เข้าก็ได้ จากนั้นจะกลับไปหารือกันว่าหากไม่มีการส่งมอบพื้นที่ในวันที่ 18 มิถุนายน คณะกรรมการจะอย่างไร ในส่วนของผู้รับเหมาก็ต้องเสียค่าปรับไปวันละ 100,000 บาท